

CHOWผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ผุดโรงไฟฟ้า100เมกะวัตต์

กันหุ้ - CHOW เติบโตมรุก เตรียม
ถกบอร์ดคว่ำพันธมิตรใหม่ร่วมลงทุน
พลังงานทดแทน แจ้มเป็นขาใหญ่
ในตลาดหลักทรัพย์ คาดได้ข้อสรุป
ภายในปีนี้ พร้อมติดปีกเสาะหาแหล่ง
พลังงานทดแทนใหม่ วงในฉายทำ
โรงไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์
ส่งกำไรปีหน้าก้าวกระโดดที่ 310
ล้านบาท เคาะมูลค่าหุ้นปี 2558 ที่
18.00 บาท → → → **อ่านหน้า 2**

CHOW (ต่อจากหน้า 1)

นายอนาวิต จิระธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่
ของประเทศที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เปิดเผยว่า ได้เตรียมที่จะประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท (บอร์ด) เรื่องการหาพันธมิตรร่วมทุนรายใหม่
ซึ่งขณะนี้ได้มีการเจรจาอยู่ 2-3 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดย
คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้

"ตอนนี้เรากำลังที่จะมีดีลพันธมิตรเพิ่มเติม
ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอบอร์ดประมาณเดือน
พฤศจิกายน และคาดว่าดีลนี้จะจบภายในสิ้นปี
ตอนนี้มีคุยไว้กับหลายบริษัทประมาณ 2-3 บริษัทที่
ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่
ในตลาด แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ เพราะ
อยู่ในขั้นตอนการเจรจา" นายอนาวิตกล่าว

● ฉายภาพโครงการโรงไฟฟ้า

สำหรับในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุน
ผ่านบริษัท พีริเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย พัฒนาโครงการอย่างครบวงจรทั้งการจัดหา

ที่ดิน โบนัสต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
จำหน่ายไฟฟ้า แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจน
อุปกรณ์ต่างๆ และการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการนี้ มี
ใบอนุญาตขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่การไฟฟ้า ของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ที่
ราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี

ทั้งนี้พลแรกมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 18 เมกะวัตต์
ซึ่งในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริษัทได้ก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ 100% จำนวน 1 โครงการ ขนาด
กำลังผลิต 4.019 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดเกียวโต ส่วน
ที่เหลืออีก 14 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนาและ
ก่อสร้าง คาดว่าจะจบได้ภายในไตรมาสนี้

นายอนาวิตกล่าวอีกว่า บริษัทพร้อมเดินหน้า
ขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในตลาดญี่ปุ่นอย่าง
เต็มตัวหลังจากพบว่ายังมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
จากโครงการพลังงานทดแทนอีกมากกว่า 29,000
เมกะวัตต์ และบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี โดยขณะนี้ได้ก่อตั้งสำนักงาน
ในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเพื่อให้การขยายธุรกิจ
เป็นไปอย่างคล่องตัว

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินธุรกิจพลังงาน
ทดแทนในประเทศญี่ปุ่น 3 รูปแบบ คือ ลงทุนด้วย
ตัวเองผ่านบริษัทย่อย โดยเริ่มพลแรกที่ขนาด 18
เมกะวัตต์ดังกล่าว รูปแบบที่ 2 พัฒนาโครงการเพื่อ
ขายให้กับพันธมิตร ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาโครงการแรก
ขนาด 23 เมกะวัตต์ ให้กับบริษัท โรงพิมพ์ตะวัน
ออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO ผ่านบริษัท
พีริเมียร์ โซลูชั่น จำกัด หรือ PSCL และรูปแบบ
สุดท้ายเป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตร โดยล่าสุดได้
ลงนามจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ใน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะแรก 2
โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 33 เมกะวัตต์ และ
หลังจากนี้จะเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องพร้อม
กันทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งจะเห็นความคืบหน้าในไม่ช้านี้
สำหรับขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นนอกจาก

ญี่ปุ่น ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างศึกษาอยู่เช่นกัน คาด
ว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้

● โชว์ผลงานพลิกกำไร

ส่วนเรื่องของผลการดำเนินงานในส่วนของราย
ได้ เชื่อว่ายังคงอยู่ในทิศทางที่ดี โดยในส่วนของราย
ได้ในไตรมาส 3/2557 เหลือยังคงขยายได้ปกติ ขณะ
ที่ผ่านมาผลประกอบการไตรมาส 2/2557 (เม.ย.-
มิ.ย. 57) บริษัทพลิกจากขาดทุน 17.36 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 2/2556 ที่ได้รับผลกระทบจากการแข็ง
ค่าของเงินบาท มามีกำไรสุทธิ จำนวน 40.67 ล้าน
บาท เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในประเทศ จึงส่งผลให้ผลประกอบการ
ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
มีกำไรสุทธิ 75.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.70 ล้าน
บาทหรือ 344.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่
ทำได้ 17.05 ล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง กล่าวว่า
บริษัทได้เตรียมที่จะร่วมทุนกับบริษัทพลังงานขนาด
ใหญ่อย่างน้อย 2 ราย ซึ่งคาดว่าจะทำโรงไฟฟ้าไม่ต่ำ
กว่า 100 เมกะวัตต์ ด้านราคาหุ้นประเมินมูลค่าหุ้นของ
CHOW ในปี 2558 อยู่ที่ 18 บาท ส่วนปี 2559
อยู่ที่ 25 บาท เนื่องจากมองผลประกอบการในส่วน
ของกำไรจะเติบโตก้าวกระโดด โดยในปีหน้าคาดว่า
กำไรจะอยู่ที่ 160 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนเฉพาะธุรกิจ
เหล็ก ส่วนโรงไฟฟ้าจะอยู่ที่ 150 ล้านบาท ทำให้ปี
2558 คาดว่าจะมีกำไรรวม 310 ล้านบาท จากการ
แบ่งสัดส่วนรายได้ธุรกิจเหล็ก 40% โรงไฟฟ้า 60%
สำหรับในปี 2559 สัดส่วนของธุรกิจจะเปลี่ยนเป็นธุรกิจ
เหล็ก 20% โรงไฟฟ้า 80% ซึ่งจะทำให้มีกำไรใน
ธุรกิจเหล็ก 200 ล้านบาท และธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่ต่ำ
กว่า 300 ล้านบาท ทำให้มีกำไรรวม 500 ล้านบาท
ราคาหุ้น CHOW ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (31
ต.ค.57) ที่ 8.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ
3.11% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 221.71 ล้านบาท